

สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ในเมือง)

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานหรืออธิการบดี แจ้งให้ทราบ</p>	<p>ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุม ได้ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting ขานชื่อรายงานตัว เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาครบองค์ประชุม ประธานที่ประชุมได้เปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้</p> <p>ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>- รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์เดช สังคัพฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ลาประชุม</p> <p>อธิการบดีแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>๑. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายจิระพันธ์ ห้วยแสน ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง แต่โดยที่ได้มีกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยดังกล่าว ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้พิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้วเห็นว่า การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว</p> <p>บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๔ โดยประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๒๐ ง เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔</p> <p>๒. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาโดยที่ มาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติให้สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศ กำหนด เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดังกล่าว มีคุณภาพและเหมาะสมกับลักษณะของพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำ และแก้ปัญหาให้แก่สังคมส่วนรวมได้ อันจะนำไปสู่การกระจายโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาการจัดการอุดมศึกษา และการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้เป็นอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม</p>	

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ในปีนี้ จำนวน ๔๙ สถาบัน ถ้าพิจารณารายด้าน ด้านการมีส่วนร่วมในระดับภูมิภาค (Regional Engagement) อยู่อันดับ ๖ ของประเทศ และด้านการเรียนการสอน (Teaching & Learning) อยู่อันดับ ๕ ของประเทศ</p> <p>๔. อธิการบดีมอบหมายให้ นายพูนศักดิ์ โชติไสว นิติกร รายงานมายังแจ้งกำหนดนัดอ่านผลคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.๓๓๑/๒๕๖๔ ศาลปกครองขอนแก่นได้มีหมายแจ้งกำหนดนัดอ่านผลคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ ๓๑๗/๒๕๕๖ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๓๘/๒๕๕๗ ระหว่าง นายวิจิตร ศิริกิจ ผู้ฟ้องคดี กับสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์เดิม) โดยแจ้งให้ทราบว่าด้วยคดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองขอนแก่น โดยศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้ว ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ.๓๓๑/๒๕๖๔ และได้ส่งคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดมาให้ศาลปกครองขอนแก่นอ่านผลแห่งคำพิพากษา ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. อนึ่ง ในวันอ่านผลแห่งคำพิพากษาคูกรณีจะไม่มาศาลก็ได้ ในกรณีที่คูกรณีไม่มาศาล สำนักงานศาลจะได้ส่งสำเนาคำพิพากษาให้ทราบต่อไป</p> <p>มติที่ประชุม: รับทราบ</p>	
๒	<p>เรื่องรับรองรายงานการประชุม ๒.๑ รายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยไม่มีข้อแก้ไข</p>	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย
๓	<p>เรื่องสืบเนื่อง ๓.๑ การดำเนินการตามมติที่ประชุม ๓.๑.๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓.๑.๒ ประกาศสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง นโยบายการรับคนพิการเข้าศึกษา ๓.๑.๓ ประกาศสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ๓.๑.๔ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม</p>	<p>สรุปสาระสำคัญ : สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ได้มีมติออกข้อบังคับ จำนวน ๑ ฉบับ และเห็นชอบออกประกาศ จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้</p> <p>๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง นโยบายการรับคนพิการเข้าศึกษา นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๓. ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๔. สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ ศิริธราจิวัตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและมอบหมายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการตาม ข้อ ๙ (๓) (๔) และ(๕) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๙ บัดนี้ มหาวิทยาลัยดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการครบตามองค์ประกอบเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและนิติกร ได้จัดทำ</p>	ฝ่ายเลขานุการ สภามหาวิทยาลัย

วาระที่	เรื่อง	สาระสำคัญย่อและมติสภามหาวิทยาลัย	ผู้รับผิดชอบ
		คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรมเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเรียบร้อยแล้ว มติที่ประชุม: รับทราบการดำเนินการ	
๔	เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๔.๑ พิจารณาแต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	มติที่ประชุม: ๑. เห็นชอบแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์โดยเสียงข้างมาก ตามคำแนะนำของอธิการบดี จำนวน ๕ ราย ดังนี้ (๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัฒนา พึ่งพันธ์ (๒) รองศาสตราจารย์สุพรรณ สุตสนธิ (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร สุรมณี (๔) อาจารย์อรรถพงษ์ ศิริสุวรรณ (๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษุทธิ์ จันทะรี กรณีการแต่งตั้งรองอธิการบดี (๑) – (๔) มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ๒. กรณีการแต่งตั้งรองอธิการบดีตาม (๕) รายผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิษุทธิ์ จันทะรี มอบหมายให้อธิการบดีดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายใน การมาช่วยราชการให้ครบถ้วน โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ระดับสูงระดับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุมัติ และมหาวิทยาลัยต้นสังกัดได้รับทราบ การอนุมัติ แล้วมีคำสั่งและหนังสือส่งตัวไปช่วยราชการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ มีคำสั่งให้ไปช่วยราชการ	อธิการบดี/ สำนักงานกิจ การสภาของ มหาวิทยาลัย
	๔.๒ พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการสภา มหาวิทยาลัย	มติที่ประชุม : เห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร สุรมณี รองอธิการบดี เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป	สำนักงานกิจ การสภาของ มหาวิทยาลัย
๕	เรื่องอื่น ๆ ๕.๑ การคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ตามมติ คณะรัฐมนตรี	สรุปสาระสำคัญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำได้มีประเด็น คำถามเกี่ยวกับการดำเนินการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี ให้กับนักศึกษา มติที่ประชุม : ๑. รับทราบการดำเนินการ กรณีการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ตามมติคณะรัฐมนตรี ให้กับนักศึกษา ๒. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการ คืนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับนักศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี และมติสภา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	ฝ่ายบริหาร
	๕.๒ การประชุมระหว่างทีมบริหารกับ บุคลากรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	มติที่ประชุม : รับทราบความต้องการของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทน คณาจารย์ กรณีต้องการให้มีการจัดประชุมระหว่างทีมบริหารกับบุคลากรของ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลังจากสภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งทีมผู้บริหารชุดใหม่	
	๕.๓ กำหนดการประชุมสภา มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔	กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มติที่ประชุม : รับทราบ	